



TRẺ EM KHI CÓ VƯỚNG MẮC PHÁP LUẬT  
HÃY ĐẾN TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  
NHÀ NƯỚC THUỘC SỞ TƯ PHÁP CÁC  
TỈNH, THÀNH PHỐ SẼ ĐƯỢC TRỢ GIÚP  
PHÁP LÝ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ



## ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

➔ Hãy liên hệ với Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, địa chỉ: số 58-60 đường Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

➔ Gọi đến số điện thoại đường dây nóng: **024.6273.9631**.

➔ Hoặc truy cập Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (<https://tgipl.moj.gov.vn/>).

➔ Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được Sở Tư pháp công bố tại địa phương và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

BỘ TƯ PHÁP  
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ



**NĂM 2023**

## CÁC HÌNH THỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cung cấp cho trẻ em các dịch vụ pháp lý miễn phí trong lĩnh vực hình sự sau đây:

» Tư vấn, bảo chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự.

» Tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong vụ án hình sự.

» Tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong các vụ án hình sự.

» Tư vấn, giúp soạn thảo các văn bản liên quan đến vụ án hình sự...

» Tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

» Đại diện ngoài tổ tụng trước các cơ quan nhà nước khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.



## HỒ SƠ YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CÓ THỂ GỬI ĐẾN CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SAU

01

Trung tâm TGPL: 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

02

Chi nhánh: Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

03

Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý gồm: tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp.

04

Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý gồm: tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp.



## HỒ SƠ YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TRẺ EM

- ✓ Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;
- ✓ Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý;
- ✓ Một trong các loại giấy tờ chứng minh là trẻ em gồm:
  - » Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu;
  - » Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người được trợ giúp pháp lý là trẻ em;
  - » Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.